
๑ 

(ส ำเนำ) 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำกลำง 

สมัยวิสำมัญ  สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๐  ครั้งที่ ๒       
วันอังคำรที ่ ๑๗  เดือน  ตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำกลำง (ชั้น ๓)  
 

 

ผู้มำประชุม 
๑. นายพรศักดิ์    ละโลงสูงเนิน  ประธานสภา อบต.นากลาง 
๒. นายช่วง    บุตรดี   รองประธานสภา อบต.นากลาง 
๓. นางเฉลิมจิตต์   ฮันสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๑ 

 ๔. นางฐิติภัค    กะการดี   สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๑ 
 ๕. นายปิยวัฒน์    เสงี่ยมโคกกรวด  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๓ 

๖. นายยันต์    วินิจนัยภาค  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๔ 
๗. นายวิวัฒน ์   ภูมิสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๔ 
๘. นายกิตติชัย  สุวรรณ์   สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๕ 
๙. นายถนอมศักดิ์   แดบสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๕ 
๑๐. นายวิภ ู   บัลลังค์   สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๗ 
๑๑. นางสาวบันหยัด   ช่วงสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๗ 
๑๒. นายคล้าย    ต้วมสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๘ 
๑๓. นายอดิศร  ฮะสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๘ 
๑๔. นางสมควร   บังสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๙ 
๑๕. นายสามิตร์   ศิริฤกษ์   เลขานุการสภา อบต.นากลาง 
 

ผู้ไม่มำประชุม (ลำ) 
๑. นายวชิระ    เขียววิจิตร  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๒ 
๒. นายสุริยา    ด้วงสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๓ 
๓. นายสมศักดิ์    พันเสนา   สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๖ 

  

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
๑. นายถิ่น    เติบสูงเนิน  นายก อบต.นากลาง 
๒. นางดาราพร  เติบสูงเนิน  รองนายก อบต.นากลาง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

เริ่มประชุมเวลำ  ๑๔.๐๐ น. 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ครบองค์ประชุม ประธานสภา ฯ กล่าวเปิดการประชุมมีตามระเบียบ

วาระ ดังตอ่ไปนี้ 
 

ระเบียบวำระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุม 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๑.๑ เรื่อง การร่วมกิจกรรมถวายความอาลัยกับอ าเภอสูงเนิน 
(ประธานสภา อบต.นากลาง)       ในวันที่  ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๖๐  ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจาก  

ทุกท่าน ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย 
 ๑.๒ เรื่อง  นายสมศักดิ์  พันเสนา  ส.อบต. หมู่ ๖ ลาป่วย 
     นายระโหงษ์  โกะสูงเนิน  รองนายก อบต. ลากิจ 
     นายสมภาร  โดดสูงเนิน  เลขานุการนายก อบต. ลากิจ 
     นายวชิระ  เขียววิจิตร  ส.อบต. หมู่ ๒ ลากิจ 
     นายสุริยา  ด้วงสูงเนิน  ส.อบต. หมู่ ๓ ลาป่วย    
ที่ประชุมสภา ฯ    - รับทราบ 
 

ระเบียบวำระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุม 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๒.๑ ในคราวการประชุมครั้งที่แล้วเป็นการประชุมสภา  
(ประธานสภา อบต.นากลาง) สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๐  ครั้งที่ ๑  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑๒  

ตุลาคม  ๒๕๖๐ (รายละเอียดตามส าเนาที่แนบมาให้สมาชิกสภา ฯ 
ทุกท่านแล้ว) มีท่านใดจะเสนอแก้ไข หรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติสภา ฯ  

มติสภาฯ  - มตสิภา ฯ รับรองเสียงเป็นเอกฉันท์ 
  - ไม่รับรอง  ไม่มี 
  - งดออกเสียง  ไม่มี 
 

ระเบียบวำระท่ี ๓   เรื่องกระทู้ถำม 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - ไม่มี – 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) 
 

ระเบียบวำระท่ี ๔   เรื่องท่ีคณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จ 
       แล้ว 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - ไม่มี – 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) 
 

ระเบียบวำระท่ี ๕   เรื่องท่ีเสนอใหม่ (พิจำรณำด ำเนินกำร) 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๕.๑ ญัตติเรื่อง การพิจารณาทบทวนแก้ไขและขอความเห็นชอบ 
(ประธานสภา อบต.นากลาง)       แห่ งร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบ ริ ห า รส่ วน ต าบ ล น าก ล า ง            

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑           
(การพิจารณาในวาระท่ี ๒)  

   ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  ได้มีมติ
สภา ฯ ส่งประเด็นปัญหาการแปรญัตติเพ่ิมเติมรายการ จ านวน ๓ 
รายการ  เพ่ือให้คณะกรรมการแปรญัตติทั้ง  ๕  ท่าน  ได้พิจารณา
ทบทวนและแก้ไขให้ถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย  โดยลงมติเป็น
เอกฉันท์ส่งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการแปรญัตติไปพิจารณา



๓ 

ทบทวนใหม่และเสนอเรื่อง  เมื่อพิจารณาแล้วเสร็จให้สภา ฯ ลงมติ
ต่อไป  เชิญคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ 

นายยันต์  วินิจนัยภาค - กระผมพิจารณาแล้ว เพ่ือให้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ฯ ถูกต้อง 
(กรรมการแปรญัตติ/ และชอบด้วยกฎหมาย  จึงขอถอนค าแปรญัตติ ดังนี้ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔) - ขอถอนค าแปรญัตติเพ่ิมเติมรายการ  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ    

โดยให้คงร่างเดิมตามที่ตั้งไว้ในขั้นรับหลักการ  เมื่อวันที่  ๑๑  
สิงหาคม  ๒๕๖๐  ขอให้คงร่างเดิม คือ ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐.-บาท     
(ไม่เพ่ิมเติมรายการ) 

   และขอถอนค าแปรญัตติตัดรายจ่าย ค่าอุดหนุนโครงการ
จัดงานรัฐพิธี  ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐.-บาท  ให้คงร่างเดิม  เมื่อวันที่  ๑๑  
สิงหาคม  ๒๕๖๐  เอาไว้ 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - กล่าวโดยสรุป 
(ประธานสภา อบต.นากลาง)        ส านักงานปลัด  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ตั้งไว้เหมือนเดิม  

๒๐,๐๐๐.-บาท  (ไม่แปรเพ่ิมเติมรายการ) 
   ส านักงานปลัด  ค่าเงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี ฯ  

ตั้งไว้เหมือนเดิม  ๑๕,๐๐๐.-บาท  (ไม่แปรตัดรายจ่าย) 
นายวิภู  บัลลังค์  - ตามท่ี กระผมเคยยื่นหนังสือแปรญัตติเพ่ือเพ่ิมเติมรายการ 
(กรรมการแปรญัตติ/       ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เพื่อให้ถูกต้องและชอบด้วย 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗) กฎหมาย  จึงขอถอนค าแปรญัตติ ดังนี้ 
   - ขอถอน ค าแป รญั ตติ เ พ่ิ ม เติ ม รายก าร   ค่ าวั ส ดุ

ยานพาหนะและขนส่ง  โดยให้คงร่างเดิมตามที่ตั้งไว้ในขั้นรับ
หลักการ  เมื่อวันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐  ขอให้คงร่างเดิม     
คือ ตั้งไว้  ๕๐,๐๐๐.-บาท  (ไม่เพ่ิมเติมรายการ) 

   และขอถอนค าแปรญัตติลดรายจ่าย  ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม อปพร. ฯ  ตั้ งไว้   ๖๐,๐๐๐.-บาท  ให้คงร่างเดิม        
เมื่อวันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐  เอาไว้ 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - กล่าวโดยสรุป 
(ประธานสภา อบต.นากลาง)        ส านักงานปลัด  ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ตั้ งไว้

เหมือนเดิม  ๕๐,๐๐๐.-บาท  (ไม่แปรเพ่ิมเติมรายการ) 
   ส านักงานปลัด  ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม อปพร. ตั้งไว้

เหมือนเดิม  ๖๐,๐๐๐.-บาท  (ไม่แปรลดรายจ่าย) 
นางฐิติภัค  กะการด ี - ด้วย นายวชิระ  เขียววิจิตร  ติดภารกิจจ าเป็นจึงลาประชุม 
(กรรมการแปรญัตติ/     สภา ฯ  ในคราวนี้แต่มอบให้ดิฉัน  ซึ่งเป็นกรรมการแปรญัตติได้ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑) ชี้แจงต่อสภา ฯ  โดยในการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
ตัวแทน นายวชิระ  เขียววิจิตร ทัง้ ๕ คน ในวันศุกร์ที่  ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา  นายวชิระ  

เขียววิจิตร  ได้เสนอขอถอนค าแปรญัตติ ดังนี้ 
   - ขอถอนค าแปรญัตติเพ่ิมเติมรายการ  ค่าครุภัณฑ์เครื่อง

สูบน้ า  โดยให้คงร่างเดิม  ตามที่ตั้งไว้ในขั้นรับหลักการ  เมื่อวันที่  
๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐  ขอให้คงร่างเดิม คือตั้งไว้  ๖๔๐,๐๐๐.-
บาท  (ไม่เพ่ิมเติมรายการ) 



๔ 

   และขอถอนค าแปรญัตติการตัดรายจ่ายและลดรายการ 
ดังนี้ 

   ส านั ก งาน ป ลั ด   ขอถ อน ค าแป ร  ฯ  ตั ด ร ายจ่ า ย            
ค่าครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร  เป็นเงิน  ๑๒๐,๐๐๐.-บาท  ให้ตั้ง
ไว้คงเดิม  เมื่อวันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 

   ส านักงานปลัด  ขอถอนค าแปร ฯ  ลดรายจ่าย ค่าโต๊ะ
ท างาน  เป็นเงิน  ๔๕,๐๐๐.-บาท  ให้ตั้งไว้คงเดิม  เมื่อวันที่  ๑๑  
สิงหาคม  ๒๕๖๐ 

   กองช่าง  ขอถอนค าแปร ฯ ลดรายจ่าย  ค่าโครงการ
ก่อสร้างผิวจราจร คสล. แยกทางหลวง หมายเลข ๒ สายบ้าน    
นากลาง เชื่อม บ้านหนองตะไก้  เป็นเงิน  ๔,๙๐๐,๐๐๐.-บาท    
ให้ตั้งไว้คงเดิมตามร่างเมื่อวันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 

นายพรศักดิ ์ ละโลงสูงเนิน - กล่าวโดยสรุป 
(ประธานสภา อบต.นากลาง)  ส านั ก งาน ป ลั ด   ค่ าครุ ภั ณ ฑ์ เค รื่ อ งสู บ น้ า   ตั้ ง ไว้  

๖๔๐,๐๐๐.-บาท เท่าเดิม  (ไม่เพ่ิมเติม) 
   ส านักงานปลัด  ค่าครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร  ตั้งไว้  

๑๒๐,๐๐๐.-บาท  เท่าเดิม  (ไม่ตัดรายจ่าย) 
   ส านักงานปลัด  ค่าโต๊ะท างาน  ตั้งไว้  ๔๕,๐๐๐.-บาท 

เท่าเดิม  (ไม่ลดรายการ) 
   กองช่าง  โครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล. แยกทางหลวง

หมายเลข ๒ สายบ้านนากลาง เชื่อม บ้านหนองตะไก้  ตั้งไว้  
๔,๙๐๐,๐๐๐.-บาท  เท่าเดิมเมื่อวันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐   
(ไม่ลดรายการ) 

  มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายใด ๆ เชิญ 
นายถิ่น  เติบสูงเนิน - กระผมเข้าใจท่านสมาชิกสภา ฯ  เพราะอยากได้เครื่องสูบน้ าที่ 
(นายก อบต.นากลาง) ใหญ่ ดี มีคุณภาพ  ซึ่งผมไม่ขัดข้อง  แต่เมื่อการแปรญัตติของท่าน

สมาชิกสภา ฯ ไปขัดแย้ง  ซึ่งเป็นข้อสาระส าคัญในมาตรา ๘๗ 
วรรคท้าย  ซึ่งต้องห้ามให้สมาชิกสภา อบต. แปรญัตติเพ่ิมเติม
รายการ  จึงน ามาสู่การถอนค าแปรญัตติดังกล่าว  กระผมในนาม
ผู้บริหารท้องถิ่นก็เห็นสมควรหากทั้ง  ๓  ท่าน ได้ถอนค าแปรญัตติ
เพ่ิมเติมรายการเพ่ือให้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และชอบด้วย
กฎหมายก็เป็นการสมควรแล้ว 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - เชิญท่านสมาชิกสภา ฯ ได้อภิปรายหรือแสดงความเห็นต่าง ๆ  
(ประธานสภา อบต.นากลาง)   ได้  เชิญ ถ้าไม่มี  กระผมขอมติในการพิจารณาทบทวนแก้ไข       

ร่ างข้ อบัญ ญั ติ งบประมาณ รายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ         
พ.ศ. ๒๕๖๑  ซึ่งกรรมการแปรญัตติได้ถอนค าแปรญัตติทั้งหมด    
มีผลท าให้เป็นการคงร่างเดิมที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้เสนอต่อสภา ฯ  
ในวันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐ ทุกประการ  ท่านใดเห็นชอบ    



๕ 

ร่าง ฯ  ตามที่ ได้ พิ จ ารณ าทบทวนแก้ ไข  ฯ  (ในวาระที่  ๒ )          
โปรดยกมือ 

มติสภา ฯ  - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
  - ไม่เห็นชอบ ไม่มี 
  - งดออกเสียง ไม่มี 
 

ระเบียบวำระท่ี ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๖.๑ เรื่องขอหารือในการก าหนดนัดประชุมสภา ฯ เพื่อลงมติแห่ง 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) ร่ า ง ฯ  ใน วาระที่  ๓   โดยจะให้ ต รา เป็ นข้ อบั ญ ญั ติ  เรื่ อ ง 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  หรือไม ่
นายยันต์  วินิจนัยภาค - เพ่ือให้รวดเร็วและระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๒๔  ชั่วโมง  
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔)          ควรประชุมในวันที่  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๖๐  เวลาเดิม  เพ่ือให้การ

บริหารราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ที่ประชุมสภา ฯ  - ข้อหารือสรุปว่าให้ก าหนดวันประชุมสภา ฯ ในการลงมติ         

วาระที่ ๓  แห่งร่าง ฯ ดังกล่าวในวันพฤหัสบดีที่  ๑๙  ตุลาคม  
๒๕๖๐  เวลา  ๑๔.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนากลาง (ชั้น ๓) 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๖.๒ เรื่องอ่ืนท่านใดในทีป่ระชุมสภา ฯ แห่งนี้จะเสนอเชิญ 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) 
นายช่วง  บุตรดี  - กรณีมีราษฎรถ่ายรูปไปลง Facebook กล่าวหาว่า อบต.  
(รองประธานสภา อบต.นากลาง)         ไปอนุญาตให้ บริษัททิปโก้ ไปตั้งเสากีดกั้นงานจราจรหน้า บริษัท

ทิปโก้ สงสัย อบต. จะรับเงินทองเขามา  จึงอนุญาตให้ตั้งเสา
จราจรกลางถนนได้  และเคยลง Facebook ถนนที่ช ารุดหน้า    
วัดนาใหญ่ว่าเป็นถนนช ารุดเสียหายเป็นถนนของ อบต.นากลาง 
ถามท่านประธานสภา ฯ ไปยังนายก อบต. ว่าเป็นอย่างไร 

นายสามิตร์  ศิริฤกษ ์ - ประเด็นที่ ๑  เสาจราจรสีแดงท าเพ่ือลดปัญหาอุบัติเหตุตาม 
(ปลัด อบต.นากลาง)    ท้องถนนที่ต่างระดับ ในปี ๒๕๖๑  เมื่องบประมาณเข้าแล้ว อบต.     

จะจัดท าถนนหน้าบริษัททิปโก้ งบ ๔.๙ ล้านบาท แล้วเสร็จ ก็ต้อง
รื้อเสาจราจรสีแดงอยู่แล้ว 

   อนึ่ง หากมีราษฎรแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตก็ไม่ผิด
กฎหมายใด ๆ  แต่หากกล่าวหาบุคคลหนึ่งคนใดโดยอาจจะท าให้
เสียชื่อเสียง  ถูกดูหมิ่น  ถูกเกลียดชัง  หรือน าเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ  
หรือข้อความท าให้ใส่ร้ายบุคคลใดคนหนึ่ งลงในคอมพิวเตอร์     
หากผู้เสียหาย ผู้นั้นถูกกระทบสิทธิ เขาอาจร้องทุกข์ต่อพนักงาน
สอบสวนในความผิด ป. อาญา มาตรา ๓๒๖  ฐานหมิ่นประมาท
และผิดฐานลงข้อความอันเป็นเท็จ  ผิด พรบ.คอมพิวเตอร์       
พ.ศ. ๒๕๔๖  ควรระมัดระวังในการวิพากษ์วิจารณ์มิให้บุคคลอ่ืน
เสียหายด้วย  รวมถึงหน่วยงานราชการด้วย  สรุปตั้งกรวยจราจร  
ไม่มีใครรับเรียกเงินใด ๆ เลย 

  - ประเด็นที่ ๒  ถนนช ารุดเสียหายบริเวณบ้านนายช่วง  บุตรดี  
รองประธานสภา ฯ  เชื่อมวัดนาใหญ่  ช ารุดเสียหายจริงแต่เป็น



๖ 

การก่อสร้างถนนของ (อบจ.)  โครงการตามป้ายประชาสัมพันธ์     
สีส้ม งบด าเนินการ  ๑.๙ ล้านบาทเศษ ๆ  เป็นงบ อบจ. ไม่ใช่งบ 
อบต.นากลาง  แม้ถนนจะช ารุดเสียหาย อบต.นากลาง ใส่ใจในการ
สัญจรจึงท าเป็นกรวยจราจรลาดยางเสร็จสวยงามสัญจรสะดวก
แล้ว 

ที่ประชุมสภา ฯ  - รับทราบ 
นายยันต์  วินิจนัยภาค - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔)  ๑. งานกฐินสามัคคีวัดหนองบอน วันที่   ๒๙  ตุลาคม  

๒๕๖๐  เพ่ือสมทบการสร้างเมรุวัดหนองบอน  ซึ่งปัจจุบันทรุด
โทรมมากเกรงจะพังทลายลงมา 

   ๒. ขอฝากบริ เวณ คอสะพาน หมู่  ๖   เชื่ อม  หมู่  ๔       
ควรขยายคอสะพานให้กว้างกว่านี้  และถนนสายท่าบ่างเป็นหลุม
เป็นบ่อมากมาย  ควรพิจารณาด้วยฝากประธานสภา ฯ ไปยัง 
นายก อบต. 

   ๓. กรณีโครงการที่ชาวบ้านเสนอไว้ล าดับแรก ๆ ยังไม่ได้
ท าเลยช่วยท าให้ชาวบ้านด้วย ในปี ๒๕๖๑ 

นายวิภู  บัลลังค ์  - หมู่ ๖ เชื่อม หมู่ ๔  ตรงคอสะพานบล็อกคอนเวิร์ส  ส.อบต.  
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗)   แจ้งคอสะพานแคบและผมขอเสริมว่าควรท าราวสะพานกั้นเพราะ

เป็นทางโค้ง เกรงรถจะตกลงคลองโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนน่ากลัวมาก 
นางสมควร  บังสูงเนิน - ขอปรึกษาว่าถนนเส้นทางสายเกษตร ขณะนี้ช ารุดเสียหายและ 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙)    ก็ใกล้ถึงเวลาที่พ่ีน้องเกษตรจะขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออก   

สู่ ต ล าดแล้ ว   ก็ ฝ ากป ระธานสภ า ฯ  ไป ยั ง  น ายก  อบ ต .            
ช่วยพิจารณาด าเนินการด้วย 

นางเฉลิมจิตต์  ฮันสูงเนิน - ขอขอบคุณท่านผู้น าท้องที่ท้องถิ่น  นายก อบต.  ประธานสภา ฯ 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑)     รองประธานสภา ฯ  เลขานุการนายก อบต.  และ ส.อบต. ทุกท่าน  

ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ที่ได้ไปช่วยกันวางท่อประปาที่แตก
เสียหาย  น้ าไหลจนท าส าเร็จเกิดประโยชน์สาธารณะกับส่วนรวม  
ปลัด ฯ ไปดูท่อ PVC ให้ก็ขอบคุณด้วย 

  - ในสระหลังวัดนากลางน้ ายุบลงไปควรสูบน้ าไว้กันให้เพียงพอ    
ในการใช้ช่วงฤดูแล้งจะมาถึง  และค่าไฟฟ้าสูงมากอยากจะโอน
ไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าของสาธารณะต่อไป 

  - บ่อพักด้านหลังโรงเกษตรต าบลนากลางสายหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ ๑  ฝากร่องระบายน้ าหลุดไปหลายจุด  ฝากประธานสภา ฯ    
ไปยังผู้บริหารท้องถิ่นด าเนินการด้วย 

  - ถนนบริเวณตึกเขียว หมู่ ๑  เริ่มช ารุดเสียหายในช่วงฤดูฝน     
ฝากถึงนายก อบต. ด าเนินการด้วย 

นายวิภู  บัลลังค์  - การแก้ไขปัญหาก็ควรท าให้ตรงจุด  เพื่อประชาชนจะได้รับ 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗)    ประโยชน์โดยรวม 
นายช่วง  บุตรดี  - กระผมขอให้เน้นความสามัคคีไว้  ท าดีเพื่อพ่อหลวงของเรา 
(รองประธานสภา อบต.นากลาง)      ผมชื่นชมมาก ๆ  



๗ 

นายถิ่น  เติบสูงเนิน - วันที่  ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๖๐  ที่ผ่านมาประชาชนไปร่วมกิจกรรม 
(นายก อบต.นากลาง) ถวายอาลัย ร.๙  จ านวนมาก ก็ขอขอบคุณท่านผู้น าด้วย 
  - กรณี  บริษัททิปโก้   กระผมประสานแล้ว เขาถูกตัดงบไป       

ตอนแรกนึกว่าจะท าถนนด้านหน้าบริษัททิปโก้ด้วย  แต่อย่างว่าเขา
ตัดงบไปเราก็ตั้งงบปี ๒๕๖๑ ไว้แล้ว ๔.๙ ล้านบาท  เราควรพ่ึง
ตัวเองดีกว่า จะไปรอให้คนอื่นช่วยไม่ได้ 

  - ถนนช ารุดเสียหายก็เป็นทุกแห่ง เพราะเป็นช่วงฤดูฝน ปัญหา     
มีมากมาย ตอนนี้ยังท าไม่ทันเลย  และในฐานะพวกเราเป็นผู้น า    
ก็ต้องเข้าถึงชาวบ้าน บอกกล่าวเขาด้วย 

  - การพัฒนาก็ท าตลอด ตอนนี้ก็ลอกร่องระบายน้ า หมู่ ๕, หมู่ ๙ 
ท าความสะอาดไปแล้ว  ถนนหนทางปัจจุบัน หมู่ ๖ จะไม่มีที่จะท า
แล้ว 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - กระผมว่าและขอฝากด้วยควรรีบสูบน้ าเข้าสระให้เต็มเผื่อ 
(ประธานสภา อบต.นากลาง)          ใช้หน้าแล้ง 
  - กรณีถนนช ารุดเสียหาย ให้ท่านส ารวจถนนเส้น - สายไหน

เสียหาย และคิดว่าจะท าอย่างไร และควรตรวจสอบว่ามีโครงการ
ดังกล่าวปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นในปี ๒๕๖๑ หรือไม่     
หากไม่มีก็ท าไม่ได้ ก็ต้องไปปรับแผนใหม่ (รายหมู่บ้าน) 

  - กระผมได้หารือกับนายกแล้ว  ถนนที่ หจก.สุพรรณีก่อสร้าง       
๒ สายช ารุด คือ 

   ๑. สายต้นแจง เชื่อม หนองย่านาค 
   ๒. สายย่ าโม หมู่  ๑  เชื่ อม  ฉางกลุ่ มท าไร่น ากลาง          

ทั้ง ๒ สาย แจ้งซ่อมแซมก่อนคืนเงินค้ าประกันด้วย 
   ขณะนี้หมดระเบียบวาระการประชุมแล้วมีท่านใดจะเสนอ

เรื่องใดอีก  ถ้าไม่มีกระผมขอพักประชุม ฯ เจอกันวันที่   ๑๙  
ตุลาคม  ๒๕๖๐ 

 

  เลิกประชุม  เวลา  ๑๕.๔๐ น. 
 
 

 
     (ลงชื่อ)    ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

  (นายสามิตร์   ศิริฤกษ์) 
  เลขานุการสภา อบต.นากลาง 

   ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๖๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  ได้ตรวจรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๐  ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๗ ตุลาคม 2๕๖๐ 
เรียบร้อยแล้วเห็นว่าถูกต้อง เมื่อวันที่.........เดือน..................................พ.ศ. 25๖๐  เวลา..........น. 
 
 

 
 

           (ลงชื่อ)          ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                          (นายคล้าย  ต้วมสูงเนิน) 
 

 
(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                          (นายวชิระ  เขียววิจิตร) 
 
 

(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                          (นายยันต์  วินิจนัยภาค) 
 

 
 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนากลางได้มีมติรับรองแล้วในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๐  ครั้งที่ ๒ วันที่  ๑๗  ตุลาคม 2๕๖๐  แล้ว ในคราวประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนากลาง  สมัย...............................................เมื่อวันที่.......เดือน......................................พ.ศ. 25๖๐ 
เวลา.............น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง   (ชั้น ๓) 
 
 

(ลงชื่อ)    ประธานสภา อบต.นากลาง 
                  (นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน) 


